

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình đã tích cực chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của các đối tượng.

Hiện nay, thành phố có gần 8.000 đối tượng có công với nước, trong đó 9 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 10 lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 2.700 thương bệnh binh... Thể hiện tấm lòng tri ân đối với những người đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, những năm qua, công tác thương binh - liệt sĩ và chăm sóc người có công luôn được thành phố quan tâm, trước hết là giải quyết các chế độ, chính sách, chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời, giúp cho người có công ổn định cuộc sống. Thực hiện phương châm “Nhà nước, xã hội cùng chăm lo người có công với nước”, thành phố đã thực hiện nhiều chương trình như: hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm; miễn, giảm học phí cho con em người có công, ưu đãi vay vốn phát triển kinh tế, chăm lo về y tế cho gia đình chính sách; đỡ đầu thương binh nặng... Đến nay, thành phố không còn gia đình chính sách nào rơi vào danh sách hộ nghèo, đời sống các gia đình chính sách luôn bằng hoặc cao hơn mặt bằng nơi cư trú. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và làm giàu. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức các chương trình tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nông thôn mới của thành phố. Tập trung thăm tra, rà soát và hỗ trợ nhà ở đối với người có công giai đoạn II, đợt 2 theo kế hoạch của tỉnh. Hiện, thành phố còn 589 hộ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở. Từ đầu năm đến nay, 23 hộ đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, với số tiền 700 triệu đồng, trong đó quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố hỗ trợ 2 nhà xây mới, với số tiền 80 triệu đồng; 57 gia đình chính sách đang triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Nhiều năm qua, phường Hoàng Diệu được xem là một trong những điểm sáng trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Văn Cấn cho biết: Năm 2017, địa phương được hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà theo Quyết định số 22. Theo đó, chúng tôi đã tổ chức rà soát, ưu tiên chọn những hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở xây dựng trước, để họ được sống trong ngôi nhà kiên cố, đàng hoàng bảo đảm điều kiện về nơi ăn chốn ở. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, phường còn vận động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Năm 2018, phường đã tổ chức rà soát, lập hồ sơ 27 nhà ở của các gia đình chính sách có nhu cầu xây mới, sửa chữa để nghị các cấp hỗ trợ. Sống trong căn nhà mới kiên cố từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước gần 1 năm nay, bà Vũ Thị Hoàn, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Úc, tổ 42, phường Hoàng Diệu tâm sự: Năm nay tôi đã 80 tuổi rồi, có làm được việc gì ra tiền đâu, sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước nên không có khả năng xây dựng nhà ở. Nay nhờ chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở của nhà nước, sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của anh em, dòng họ, làng xóm nên tôi mới có được căn nhà kiên cố như thế này.

Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đỗ Trọng Chính cho biết: Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thành phố đã lên kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Cùng với đó, vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tinh thần cao nhất. Nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ làm nhà cho người có công, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, chia sẻ, động viên các gia đình người có công trên địa bàn vượt qua khó khăn.

## Thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa”



Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh cho đối tượng chính sách.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng



Bà Vũ Thị Hoàn, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Úc (người bên phải) chia sẻ niềm vui khi về ngôi nhà mới.

(BĐBP) tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị. Mỗi năm, quỹ được bổ sung gần 50 triệu đồng, từ nguồn vật chất và tinh thần các gia đình chính sách trên khu vực biên giới biển. Với phương châm “Đón là nhà, biên giới là quê hương”, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn gần gũi mật thiết với nhân dân khu vực biên giới biển, thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt là giúp đỡ, chăm sóc các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đứng chân... Hàng năm, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động đã được 100% cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia. Bằng tinh cảm, trách nhiệm của mình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

nguyện đóng góp từ 1 - 2 ngày lương để xây dựng quy “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị. Mỗi năm, quỹ được bổ sung gần 50 triệu đồng, từ nguồn vật chất và tinh thần các gia đình chính sách trên khu vực biên giới biển. Với phương châm “Đón là nhà, biên giới là quê hương”, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn gần gũi mật thiết với nhân dân khu vực biên giới biển, thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt là giúp đỡ, chăm sóc các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đứng chân... Hàng năm, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động đã được 100% cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia. Bằng tinh cảm, trách nhiệm của mình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

sinh/tháng... Trong năm 2017, đơn vị phối hợp với các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh cho trên 5.000 lượt đối tượng chính sách, người nghèo nơi biên giới biển với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn quỹ từ đơn vị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tích cực phối hợp, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh ủng hộ kinh phí xây dựng “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương” và quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc... Theo đó, trong những năm qua, BĐBP tỉnh cũng với các tổ chức, đoàn thể địa phương, đặc biệt là MTTQ các cấp trong tỉnh vận động các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ trên 8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 56 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 7 công trình dân sinh, 14 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương”. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019), BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 540 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương”, công trình nước sạch và khám chữa bệnh quân dân y kết hợp trên địa bàn khu vực biên giới.

Tháng bảy về, những người chiến sĩ quân hàm xanh nơi cửa biển Thái Bình lại sôi nổi với các hoạt động tri ân trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Thượng tá Phạm Văn Thấu, Trợ lý chính sách, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cán bộ là thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị và thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công (Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư); đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới biển tổ chức thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ cũng quan tâm tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, tu sửa ngôi trang liệt sĩ, đài tưởng niệm tại các xã, thị trấn ven biển...

Việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã thể hiện lòng tri ân và tình cảm của người chiến sĩ quân hàm xanh đối với nhân dân khu vực biên giới biển, không những giúp đỡ về vật chất, cải thiện điều kiện sống mà còn làm ấm lòng các gia đình chính sách và người có công, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở nơi biên giới, tăng cường thể trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

MINH NGUYỆT - TẮT ĐẠT

## ĐỒNG HƯNG Khám bệnh, tặng quà, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

\* Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Huyện đoàn Đồng Hưng, cầu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đồng Hưng, Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội vừa tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà các đối tượng chính sách xã Trọng Quan (Đồng Hưng).

Tại chương trình, các y bác sĩ và tình nguyện viên đã phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 100 người là các đối tượng chính sách, tư vấn, kê đơn và cấp thuốc điều trị tại nhà cho những người bị bệnh. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã tặng 15 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin, cựu thanh niên xung phong.

Trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, bên cạnh hoạt động tư vấn, cấp thuốc, tặng quà các đối tượng chính sách, các cấp bộ đoàn ở Đồng Hưng còn phối hợp với các đơn vị tổ chức vệ sinh môi trường, thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động này thể hiện sự tri ân, “Uống nước nhớ nguồn” của đoàn viên, thanh niên, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, góp phần vào công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

\* Hội Chữ thập đỏ Đồng Hưng phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện vừa tổ chức trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhớn, thôn Tây Thượng Liệt, xã Đồng Tân (Đồng Hưng).

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhớn có 3 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Bùi Bá Cửu, người con trai còn lại chịu trách nhiệm thờ phụng mẹ hiện có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ gia đình ông Cửu có nơi sinh hoạt và thờ phụng mẹ Việt Nam anh hùng, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động Hội Doanh nghiệp huyện hỗ trợ gia đình ông 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Hội Chữ thập đỏ huyện cũng phối hợp với Trại Y tế xã Đồng Tân đến thăm hỏi, tặng quà và khám, tư vấn sức khỏe cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thoa, thôn Tây Thượng Liệt và mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đồng Tân.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Hưng nhằm thể hiện sự tri ân tới sự hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng.

KUÂN PHƯƠNG - HOÀNG LANH

## Gặp mặt đội tuyển bóng đá nhi đồng Thái Bình Seed



Tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức gặp mặt đội tuyển bóng đá nhi đồng Thái Bình Seed trước khi tham dự vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018 và vinh danh nhà tài trợ của đội tuyển là Công ty Cổ phần Tổng công ty Giồng cây trồng Thái Bình.

Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 1/8 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh với sự tham gia 71 đội, tranh tài của 16 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố đạt thành tích xuất sắc tại các khu vực, trong đó có đội tuyển bóng đá nhi đồng Thái Bình Seed. Buổi gặp mặt nhằm động viên, khích lệ kịp thời các cầu thủ và huấn luyện viên trước khi tham dự vòng chung kết.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giồng cây trồng Thái Bình đã trao tặng 100 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nhi đồng Thái Bình Seed.

HOÀNG LAN

## Thầy trò chủ động hơn với “bàn tay nặn bột”

Được áp dụng từ năm học 2012 - 2013, đến nay, phương pháp bàn tay nặn bột (BTNB) đang mang lại nhiều lợi ích trong quá trình dạy và học, đặc biệt giúp học sinh chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức.

Đ một tiết học môn Khoa học lớp 5 về chủ đề “Đá vôi” của thầy giáo Phan Mạnh Hà, Trường Tiểu học Thanh Phú (Vũ Thư) theo phương pháp BTNB, chúng tôi nhận thấy học sinh rất sôi nổi, năng động. Trong tiết học, học sinh được làm một số thí nghiệm nhỏ với đá vôi. Học sinh sẽ nhỏ một vài giọt chanh vào đá vôi và đá cuội, từ đó tự đưa ra cách nhận biết đá vôi. Nhờ áp dụng phương pháp BTNB, tất cả học sinh trong lớp đều được tham gia thực hiện thí nghiệm từ việc chuẩn bị đến thuyết trình, quan sát... Giờ học của các em cũng bớt căng thẳng, sôi nổi và hào hứng hơn. Thầy giáo Phan Mạnh Hà chia sẻ: Khác với phương pháp dạy học thông thường, phương pháp BTNB đã phát huy được tối đa tinh thần

làm việc theo nhóm của học sinh. Theo đó, học sinh tham gia hào hứng, tích cực trong việc dự đoán kết quả, tìm tòi, khám phá, lĩnh hội, từ đó nắm chắc và khắc sâu được kiến thức. Không chỉ vậy, phương pháp này còn góp phần giúp học sinh phát triển năng lực quan sát, thực hành, và sức sáng tạo và độc lập trong suy nghĩ.

Kiến Xương là một trong những huyện triển khai sớm phương pháp BTNB đến tất cả các trường THCS trong toàn huyện. Ông Nguyễn Anh Minh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Từ việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học, kiểm tra phù hợp với tiến trình thực hiện phương pháp BTNB. Bên cạnh đó, các trường, cụm

trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua việc dự giờ để rút kinh nghiệm, hoàn thiện các chủ đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học. Hiện nay, toàn huyện Kiến Xương có 37 trường THCS với 100% giáo viên đạt chuẩn và khoảng 95% giáo viên có trình độ trên chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng được công tác giảng dạy của các trường. Đó là điều kiện thuận lợi để áp dụng và nhân rộng phương pháp BTNB. Sau 4 năm áp dụng, phương pháp BTNB đã và đang tạo nên hiệu ứng tích cực trong các trường học ở Kiến Xương, giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao nghiệp vụ sư phạm, giúp học sinh chủ động hơn trong

tiết học thông thường. Do đó, số lượng học sinh tiếp thu nội dung bài học nhanh và hứng thú hơn với tiết học. Bên cạnh đó, phương pháp còn giúp học sinh nâng cao khả năng phán đoán, lập luận, bảo vệ ý kiến, phát huy tính sáng tạo trong quá trình học tập.

Tuy nhiên, dạy học theo phương pháp BTNB cũng có những khó khăn. Các tài liệu hướng dẫn về phương pháp BTNB cho giáo viên ở một số địa phương còn thiếu; một số trường, điểm trường, phòng học chưa đủ không gian rộng cho các hoạt động của học sinh; trang thiết bị dạy học, đặc biệt là các dụng cụ thí nghiệm, hoặc đã hành chưa đồng bộ hoặc đã xuống cấp, độ chính xác không cao nên rất khó khi học sinh tự làm thí nghiệm; còn thiếu các phương tiện hỗ trợ hoạt động

tiết học thông thường. Do đó, số lượng học sinh tiếp thu nội dung bài học nhanh và hứng thú hơn với tiết học. Bên cạnh đó, phương pháp còn giúp học sinh nâng cao khả năng phán đoán, lập luận, bảo vệ ý kiến, phát huy tính sáng tạo trong quá trình học tập.

đào tạo các chuyên, thành phố sẽ tiếp tục chú ý tập huấn cho các đơn vị trường học; chỉ đạo các trường học tổ chức chuyên đề cấp trường nhằm nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả nâng chất lượng các tiết dạy áp dụng BTNB trong năm học tới.

ĐẶNG ANH



Học sinh Trường Tiểu học Vũ Đài (Vũ Thư) trong tiết học áp dụng bàn tay nặn bột.